

NGAI KÓN RÃN XXIII – B

Chúa nhật XXIII – B

RỚCÃNG NGẮC LÃ MƠ TÍ KLOÃT NÙS NHỜM !

Hãy coi chừng cảm điếc tâm hồn !

Tí mơ Kloãt lờ cau in ở rợơi kono mơ đơs, gen tàng ở rợơi bõh-bớơ mơ tìp bớơ mơ cau gùt dar, mơ cau mìnđ kis is-ồn dùl nã.

Cảm và điếc làm cho người ta mất đi khả năng nghe nói, nên không thể đối thoại và gặp gỡ với những người chung quanh, và người ta chỉ sống lui thủ một mình.

Do lãnh dùl bớơ yãn cau tí kloãt dẽ.

Đây chính là nỗi khổ của người cảm điếc.

Tài bớơ ở kono mơ ở đơs, tàng ở rợơi tampà mơ krung ở rợơi dờp wớơ mơ bớơ cau ndai.

Vì không nghe không nói được, nên không thể thông chia và cũng không thể đón nhận được từ người khác.

Cau tí mơ kloãt gớơh be dùl nã cau kong chõl tam kuẽ kuèl, ở gẽh dờp alã bớơ gũh-gớơs bal kòn-bớơnus dẽ.

Người cảm điếc giống như như một người bị đẩy vào một góc, không được đón nhận sự phát triển chung của nhân loại.

Ở rợơi iãt mơ ở rợơi tampà gen kòn bớơnus ở gũh, mìnđ mù lớơ.

Không nghe và không chia sẻ được thì con người không tiến mà chỉ lùi.

Sớơđac sớơngít ngãn cau tí kloãt in !

Thương thay cho thân phận người cảm điếc !

Tài bớơ cau hớ pal kong bớơ rớh-rãh tam rài kis do.

Bởi vì họ bị buộc phải chấp nhận sự thiệt thòi trong cuộc sống này.

Đos be hơđăng do gen rợp đos jăt gùng kòn-bonus mớ rài kis do lợm. Bol he bảñ kợlợi mhar ir lảh ñchi gợlợh Yàng ở ring mớ cau tí kloăt.

Nói như trên đây thì mới chỉ nói theo cách nghĩ của con người và cái đời tạm này thôi. Chúng ta đừng vội nghĩ rằng tại sao Tạo hoá bất công với người câm điếc.

Yàng lảh Bớtau song-ring ngắn, mìnğ Yàng lợm rợgợi tợm-rợmảl wợl cau tí kloăt in, gen do krung lảh tữ làng bol he bớtol tai nùs pindờn he đê đơ Khai.

Thiên-Chúa là Đấng công bình vô cùng, chỉ có Thiên-Chúa mới có thể bù lại sự thiệt thòi của người câm điếc, nên đây là cơ hội để chúng ta gia tăng lòng tin vào Ngài.

Tài bớh Yàng sùm bớbớh mớ gớñp-gớnoar ở dũt lợi.

Vì Thiên-Chúa luôn là Đấng yêu thương và quyền năng vô hạn.

Dilảh Yàng lợi cau lợi ở tợl bedo bedả lảh tài bớh Yàng gợh gùng làng sal tợm wợl, jợh alả bớta gợlợk gợs làng hời jà bol he pindờn đơ Khai lợm.

Nếu Thiên-Chúa để cho ai đó khiếm khuyết điều này điều nọ là vì Thiên-Chúa có cách để bù lại. Mọi sự xảy ra ra là nhằm mục đích kêu mời chúng ta tin vào Ngài.

Rợlau tai, dilảh ở rợgợi kợno mớ ở rợgợi đos mớ ndrìng kòn-bonus, gen bol tí kloăt rài do ở kợno mớ đos mớ Yàng lảh Bớtau gớñp-gớnoar mớ bớbớh mớ bol khai ơ ?

Hơn nữa, nếu không nghe được và không nói được với con người với nhau, thì người câm điếc không nghe và không nói được với Thiên-Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương họ hay sao?

Gen tàng bảñ sền ở sợp cau tí mớ kloăt, tài bớh bol khai gợh Yàng ợm bal tam rài kis bol khai đê, Yàng lảh tợm bớta chờ bol khai đê.

Cho nên đừng nên coi thường những kẻ câm điếc, vì họ có Chúa ở cùng trong cuộc sống của họ, Ngài chính là niềm vui sống của họ.

Jợnau do gớđợp ngắn mớ jợnau tam sắ pợyoa Jakôbe đê, bảñ sền ở sợp cau rợbảh tam dờnia do, tài bớh Yàng nễh rợwảh cau rợbảh đợđắp mắt dờnia, mớ lợgar trờ gợrê mớ bol hợ.

Điều này rất phù hợp với thư của Giacôbê, đừng coi khinh những kẻ nghèo khó trên cõi đời này, vì Thiên-Chúa đã chọn người nghèo trước mắt thế gian, và nước trời thuộc về họ.

Kơnrãñ Jesu ngại do nễh lờh cau tí kloãt in kono mớ đớ, do ở di lãh công tàng gơnãp-gõnoar mớ nùs bớbõh Yàng dề mớ cau tí kloãt ở ?

Đức Giêsu hôm nay làm cho người câm điếc nghe và nói được, đây không phải là bằng chứng về quyền năng và lòng yêu thương của Thiên-Chúa với người câm điếc hay sao ?

Tí kloãt đớ sã-jãñ gen yãñ ngãn, mớya tí kloãt tam nùs nhõm gen yãñ rờlau gít nờ ! Tài bớh gờ lờh cau in ở iãt mớ ở pindờn đớ Yàng .

Câm điếc thể lý cũng thật là khổ, nhưng câm điếc trong tâm hồn mới là điều khôn nạn biết bao ! Bởi vì nó làm cho người ta không nghe và không tin vào Thiên-Chúa.

Cau tí kloãt đớ sã-jãñ gen ở gal tam bòn lỏgar, mớya cau tí kloãt nùs nhõm gen rà ngãn, hờ lãh alã cau sết tồ mớ kloãt bớ is mớ Yàng lah tô mớ lãh jum ràì kis bol khai dề.

Người câm điếc trong xã hội thì không đông, nhưng người câm điếc tâm linh thì rất đông, đó là những người tự bịt tai câm miệng với Thiên-Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời họ.

Tam tũ lờh cau tí kloãt in kono mớ đớ, gen Kơnrãñ Jesu hời jà he rỏcãng ngãc mớ mớ tí kloãt nùs nhõm bớñ ngãn gớđp, hờ lãh ở iãt mớ ở rãc đãn mớ Yàng tai, bớta tí kloãt do sớrbớng rờh rờlau êt bớta tốngklàs ràì ràì kis.

Khi làm cho người câm điếc nghe và nói được, thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy coi chừng cái khuyết tật tâm linh rất hay mắc phải, đó là không còn biết nghe và biết cầu nguyện với Chúa nữa, cái khuyết tật loại này nguy hiểm hơn cho phần rỗi đời đời của chúng ta.